

**BAN TỔ CHỨC KỶ THI OLYMPIC TIẾNG ANH QUỐC TẾ HIPPO**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 353 /BTC – HIPPO

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

V/v Thông tin Kỳ thi Olympic Tiếng Anh quốc tế HIPPO 2021

Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xuất phát từ yêu cầu hội nhập sâu rộng với quốc tế, tăng cường giao lưu, hợp tác, Công ty Cổ phần Giáo dục FERMAT phối hợp cùng Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội đã đưa các kỳ thi từ nước ngoài về Việt Nam, trong đó có kỳ thi Olympic Tiếng Anh quốc tế HIPPO được tổ chức từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 09 năm 2021.

**Kỳ thi Olympic Tiếng Anh quốc tế - HIPPO 2020-2021** là kỳ thi Tiếng Anh tầm cỡ quốc tế, do Hiệp hội HIPPO Toàn Cầu tổ chức; năm 2020 là năm thứ 8 liên tiếp Kỳ thi được tổ chức, mỗi năm thu hút vài chục ngàn thí sinh có độ tuổi từ 6 đến 19 trên toàn thế giới tham gia. Năm 2020 là lần thứ hai Việt Nam được Ban Tổ chức quốc tế cấp phép tham gia Kỳ thi này; FERMAT Education (đơn vị được Ban Tổ chức quốc tế ủy quyền) phối hợp với Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội (HNMU) là đồng Trưởng ban Tổ chức tại Việt Nam.

**HIPPO 2020 - 2021** được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy ngôn ngữ tiếng Anh, thách thức học sinh toàn cầu thể hiện sự hiểu biết ngôn ngữ tiếng Anh, phát triển sự giao lưu, hợp tác giữa các giáo viên trên toàn thế giới; khuyến khích phát triển giao lưu bản sắc dân tộc và hội nhập của giới trẻ trong cộng đồng thế giới; tạo ra và nuôi dưỡng các mối quan hệ thân thiện, hiểu biết quốc tế và tinh thần thi đua của những người trẻ yêu thích ngôn ngữ tiếng Anh trên toàn thế giới.

Với mong muốn góp phần tạo dựng thêm một sân chơi giao lưu quốc tế dành cho học sinh Việt Nam, đồng thời góp phần đưa tiếng nói thế hệ tương lai của đất nước ra thế giới, Ban tổ chức kỳ thi mong muốn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ và tham gia của các Phòng Giáo dục và Đào tạo để các kỳ thi quốc tế tại Việt Nam đạt được hiệu quả cao nhất.

**Nơi nhận:**

- Các Phòng GD-ĐT;
- Trường ĐHTĐ Hà Nội;
- BTC - HIPPO;
- Lưu: VT.



ThS. Vũ Thị Thúy Hà